



คำประกาศเกียรติคุณ

นายทวี หนูนภักดี

การจัดการดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ)

นายทวี หนูนภักดี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพิเศษการสอบบัญชีและการบัญชีรัฐบาล จากมหาวิทยาลัยยอร์คเวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๒ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระปกเกล้า ปริญญาบัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายทวี หนูนภักดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และทำประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อุทิศตนจนมีผลงานต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ในการด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ได้รับราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่ระดับต้น ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระดับ ๑๑ ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับบังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นในปี ๒๕๒๓ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อปี ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวิชิรมงกุฏ และทุติยจุลจอมเกล้า

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ นายทวี หนูนภักดี ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ ในด้านวิชาชีพ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการพระคลังข้างที่ นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงกลาโหม ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการมารยาทผู้สอบบัญชีอนุญาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประธานอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศกรรมการหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ อุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในด้านการเมือง เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในด้านธุรกิจ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอสซีเอฟ จำกัด รองประธานและประธานกรรมการบริหารธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในงานราชการเพื่อตอบสนองคุณของประเทศชาติ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ
อุตสาหะแล้ว นายทวี หนูนภักดี ยังได้เสียสละอุทิศตนในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ทั้งด้าน
สังคม และด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิและ
สาธารณชนทั่วไป ตั้งแต่การรับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกิตติมศักดิ์ของมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิ การเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กรรมการเหรียญกฐานมูลนิธิ
สุขุโม ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน รวมถึง
ทุนทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ คุณงามความดี
และการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมทั้งทางด้านการศึกษา และสาธารณกุศลอื่นนับเป็นอเนกอนันต์ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา
การจัดการดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ นายทวี หนูนภักดี เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
